



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางาม

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝางาม ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางามได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับที่จากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร (เฉพาะผู้ได้รับการคะแนนการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางามจะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังต่อไปนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลฝางามจะจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับ โดยจะมีหนังสือแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรและเลือกสรรให้มารายงานตัวเพื่อรับการจ้าง อีกครั้ง

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลฝางามจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร โดยระยะเวลาการขอใช้บัญชีได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี (ไม่เกินวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕) แต่ถ้ากรณีท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝางาม ได้ประสงค์ที่จะสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรใหม่ บัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

๓. หากผู้ได้รับการเลือกสรรไม่มารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้น สละสิทธิ และองค์การบริหารส่วนตำบลจะเรียกผู้ได้รับการเลือกสรรตามลำดับถัดไป เพื่อจัดจ้างแทนผู้ได้รับการเลือกสรรที่สละสิทธิต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางาม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔)

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๐๐๑	นายเจตนา เขื่อนคำ
๒	๐๐๓	นายดนุกุล บุญเป็ง
๓	๐๐๒	นายเด่นชัย บุญเป็ง

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม